



ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 142 /๒๕๖๓

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗)

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๖๓๑๓๐๐๑	นางสาวจริยาภรณ์ ทรวงโพธิ์	
๒	๖๓๑๓๐๐๓	นางสาววราพร ตับกลาง	
๓	๖๓๑๓๐๑๕	นางสาวอารีรัตน์ มาตะสุด	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งเดียวกันนี้ บัญชีรายชื่อครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ และเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๒ ชั้น ๕ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร พร้อมใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งแพทย์จากโรงพยาบาลออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน และสำเนาประกาศนียบัตร) อย่างละ ๑ ฉบับ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ มาแสดงในวันรายงานตัว และในวันทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการจัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการของท้องถิ่น หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิทยา ยาม่วง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า